

Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động ở một số nước

✦ MINH HUY (Tổng hợp)

Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế cộng sản II đã quyết định lấy ngày 1/5 hằng năm là ngày đấu tranh và biểu dương tầng lớp vô sản các nước. Từ đó, ngày 1/5 trở thành Ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, ngày biểu dương lực lượng, ngày hội của công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Bưu chính ở các nước thường phát hành những con tem đặc biệt để kỷ niệm ngày lễ trọng đại này.

Pháp - người lao động với hoa linh lan tinh khiết

Ngày Quốc tế Lao động (tiếng Pháp: *La Fête du Travail*) đã chính thức trở thành ngày quốc lễ tại Pháp vào năm 1919 nhưng đã bị tạm hoãn trong suốt Thế chiến II và trở lại thành ngày quốc lễ một lần nữa kể từ năm 1947 đến nay. Trong ngày này công đoàn và các tổ chức khác tổ chức diễu hành

và biểu tình để vận động cho quyền công nhân. Ngoài ra còn vận động cho quyền con người nói chung, chống phân biệt chủng tộc hoặc làm nổi bật các vấn đề xã hội nhức nhối. Cơ quan bưu chính, các ngân hàng, các cửa hàng và các doanh nghiệp khác đều đóng cửa trong ngày này. Đặc biệt, người dân ở nhiều khu vực thường tặng hoa linh lan (Muguet) cho nhau trong ngày 1/5 để tưởng nhớ sự kiện ngày 1/5/1891, một cuộc biểu tình lớn của công nhân đã xảy ra ở vùng Fourmies, miền Bắc nước Pháp, binh lính quốc gia đã xả súng và bắn chết 10 người trong đó có một cô gái tên là Marie Blindeau, mang trên mình bộ quần áo trắng tinh khiết.

Đức - hoa cẩm chướng cài ve áo ngày 1/5

Ở Đức, ngày Quốc tế lao động 1/5 tất cả công nhân, người lao động đều được nghỉ và thường tổ chức các cuộc tuần hành để bày tỏ sự ủng hộ cho các quyền của người lao động hoặc dành thời gian tổ chức ăn uống vui chơi ngoài trời. Trong ngày này, bưu điện, ngân hàng nhiều doanh nghiệp và gần như tất cả các cửa hàng đều đóng cửa. Tuy nhiên, hiệu bánh, trạm xăng và cửa hàng tại nhà ga, sân bay và dọc theo đường cao tốc vẫn được mở cửa. Theo truyền thống, mọi người thường cài một bông hoa cẩm chướng đỏ trên ve áo. Thói quen này bắt nguồn từ cuộc biểu tình ngày 01/5/1890, hôm đó những người tham gia đoàn diễu hành đã dùng hoa cẩm chướng đỏ làm dấu hiệu để nhận ra nhau.

Paraguay - tràn trề chọn Ngày Lao động

Ngày 1/5 tại Paraguay được gọi là "Dia del Trabajador" (Ngày Lao động). Vào năm 2002, tổng thống khi đó đã định



Con tem kỷ niệm 75 năm ngày Quốc tế Lao động do Đức phát hành năm 1965

thay ngày 1/5 bằng ngày thứ 2 đầu tiên của tháng 5 như cách kỷ niệm của người Anh. Tuy nhiên, công chúng không chấp nhận ý tưởng này và ngày Quốc tế Lao động của Paraguay vẫn được kỷ niệm vào ngày 1/5. Trong ngày 1/5, các chủ doanh nghiệp và xí nghiệp sẽ mời nhân viên và công nhân của mình cùng dùng một chút asado (một loại đồ nướng dùng với nước sốt). Hầu hết các doanh nghiệp đều đóng cửa và các công nhân viên tận hưởng thời gian với gia đình. Trong các khu phố trẻ em vui chơi, đá bóng trong khi người lớn trò chuyện. Ngày này, hầu hết mọi người thư giãn, dạo chơi, cắm trại bên ngoài để thưởng thức tiết trời mùa thu đẹp.

Australia - xứ sở những chú Kanguru mừng ngày Quốc tế Lao động

Tại xứ sở của những chú Kanguru, ngày Quốc tế Lao động thay đổi theo từng vùng. Vào ngày 1/5, chỉ một số nghiệp đoàn của Đảng Xã hội và Cộng sản tổ chức kỷ niệm trọng thể



Con tem kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Lao động do Pháp phát hành ngày 1/5/1990

cho công nhân và người lao động. Nhưng ở miền tây, người dân lại lấy ngày 4/3 để nghỉ ngơi, vui chơi. Còn vùng Queensland và miền bắc lại chọn ngày 6/5. Thủ phủ Canberra, thành phố lớn Sydney và miền nam Australia thì lấy ngày 7/10.

Trung Quốc - nghỉ lễ 1/5 gắn với phát triển

Trước kia tại Trung Quốc, ngày 1/5 đánh dấu sự bắt đầu “Tuần lễ vàng” đầu tiên trong năm. Chế độ nghỉ “Tuần lễ vàng” diễn ra 3 lần trong năm kể từ 1999 nhằm kích thích tiêu dùng, mỗi lần nghỉ 7 ngày vào các dịp ngày Quốc tế Lao động (1/5), Quốc khánh Trung Quốc (1/10) và Tết Nguyên đán. Điều này cho phép hàng triệu người dân Trung Quốc có đủ thời gian để đi du lịch, thăm thân nhân. Tuy nhiên, từ năm 2008, người lao động Trung Quốc chỉ được nghỉ 3 ngày trong dịp 1/5 nhưng chia làm 3 ngày, ngày 1/5, hai ngày còn lại được sắp xếp vào một ngày đầu tháng 4 và đầu tháng 6.



Con tem kỷ niệm 80 năm ngày Quốc tế Lao động do Trung Quốc phát hành

Việt Nam - ngày 1/5 gắn liền với hoạt động cách mạng

Ở Việt Nam, sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời (1930), giai cấp công nhân Việt Nam cũng lấy ngày 1/5 là ngày đoàn kết đấu tranh của mình. Cuộc đấu tranh ngày 1/5/1930 là một bước ngoặt của cao trào cách mạng 1930 – 1931, từ thành thị đến nông thôn, từ Bắc đến Nam nhiều nơi treo cờ Đảng, tổ chức mít-tinh, tuần hành thị uy, lần đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng và vận động của Công hội, công nhân ta biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 đấu tranh đòi



Bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Lao động do Việt Nam phát hành ngày 1/5/1986

quyền lợi, tỏ tình đoàn kết với công nhân lao động thế giới.

Trong thời kỳ trước Cách mạng Tháng tám việc kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 phần nhiều phải tổ chức bí mật bằng hình thức treo cờ, rải truyền đơn. Năm 1936, từ thắng lợi của Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận dân chủ Đông Dương, ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên được tổ chức công khai tại Hà Nội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, ngày 1/5/1938, một cuộc biểu tình lớn gồm hàng chục ngàn người đã diễn ra ở khu Đấu xảo Hà Nội với sự tham gia của 25 ngành, giới: thợ hỏa xa, thợ in, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, nhà văn, nhà báo... Đây là cuộc mít-tinh lớn nhất trong thời kỳ vận động dân chủ (1936 - 1939), một cuộc biểu

dương sức mạnh đoàn kết của nhân dân lao động do Đảng lãnh đạo, đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật tổ chức và lãnh đạo của Đảng ta. Ngày 18/2/1946, Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh số 22-SL công bố: Ngày 1/5 là ngày lễ lớn và 1/5/1946, Hồ Chủ tịch đã viết lời kêu gọi nhân ngày Quốc tế Lao động đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

Đến nay, ngày Quốc tế Lao động đã trở thành ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Vào ngày này, mọi người dân ai ai cũng được nghỉ ngơi, vui chơi. Nhiều hoạt động mit-tinh, chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và tổ chức lễ tôn vinh công nhân viên lao động tiêu biểu cũng được tổ chức sôi nổi trong ngày quan trọng này. □

Quốc hội với việc quyết định... (Tiếp trang 5)

nên hạn chế đầu tư vào kinh doanh, đẩy nhanh cổ phần hóa; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và tập đoàn kinh tế; đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; bãi bỏ ưu đãi và lợi thế cho doanh nghiệp nhà nước; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng; khuyến khích và tăng cường đầu tư R&D... Ngoài ra, hội thảo cũng trình bày và thảo luận các vấn đề khác như: những thách thức đối với phát triển

khu công nghiệp ở Việt Nam, giải pháp trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế; tái cấu trúc kinh tế thế giới, khu vực và tác động đối với Việt Nam; những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện cấu trúc lại hệ thống và chính sách ngân hàng trong thời gian tới; thực trạng và kiến nghị tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hiện đại và phát triển bền vững tại TP.HCM.

YÊN LƯƠNG